

Số: 210/PGDDĐT-TCCB
V/v báo cáo để chuẩn bị Hội nghị trực tuyến
triển khai các Thông tư số
01.02,03,04/2021/TT-BGDĐT

Phổ Yên, ngày 12 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các trường MN, TH và THCS.

Thực hiện Công văn số 633/SGDDĐT-TCCB ngày 09/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên về việc báo cáo để chuẩn bị Hội nghị trực tuyến triển khai các Thông tư số 01.02,03,04/2021/TT-BGDĐT.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập theo quy định tại các Thông tư số 20,21,22,23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV; Rà soát, báo cáo số lượng giáo viên đạt tiêu chuẩn và chưa đạt tiêu chuẩn của hạng tương ứng theo Thông tư số 01,02,03,04/2021/TT-BGDĐT (theo biểu mẫu đính kèm).

Lưu ý các khái niệm trong biểu:

- **Tổng số:** Là toàn bộ cán bộ, giáo viên trong biên chế nhà trường bao gồm cả giáo viên tăng cường cho đơn vị khác nhưng đang hưởng quỹ lương tại đơn vị mình.

- **Số đạt tiêu chuẩn của hạng tương ứng theo Thông tư 01,02,03/2021/TT-BGDĐT:** Các đơn vị cập nhật theo các tiêu chuẩn của các Thông tư tương ứng để thống kê. Riêng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên hạng III áp dụng đối với: i) giáo viên mầm non, tiểu học được tuyển dụng sau ngày Thông tư số 01,02 có hiệu lực thi hành và giáo viên mầm non hạng III cũ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III mới, giáo viên tiểu học hạng III cũ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III mới; ii) giáo viên THCS được tuyển dụng sau ngày Thông tư 03 có hiệu lực thi hành. Những trường hợp không thuộc đối tượng nêu trên thì chưa yêu cầu bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên hạng III theo quy định.

Ví dụ: giáo viên tiểu học, mầm non hạng III chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN hạng III nhưng đã có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn CDNN hạng II, thì phải bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN hạng III để bảo đảm đủ điều kiện bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, mầm non hạng III mới; còn chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN hạng II giáo viên đã có sẽ được sử dụng để đăng ký dự thi/xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II.

- Số chưa bổ nhiệm vào hạng CDNN theo TTLT 20,21,22/2015/TTLT-BGDĐT: Là những người hiện đang giữ mã ngạch 15a...chưa được bổ nhiệm vào mã ngạch V....

Các đơn vị gửi số liệu thống kê về Phòng GDĐT (qua mail dongduy.dang.phongpy@thainguyen.edu.vn) chậm nhất 16 giờ ngày 13/4/2021.

Nhận được công văn, yêu cầu các đơn vị triển khai và thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCCB.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Lượng